

บรรณาธิการแถลง



จุลสารฯ ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2559 ฉบับนี้มีภาพกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ หรือ Bike for Dad ในวันที่ 5 และ 11 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมามีภาพที่พระสภานิกักรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยการปั่นจักรยานนับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทางคณะกรรมการฯ ได้นำมาเป็นภาพหน้าปกของจุลสารฯ นอกจากนี้ภาพปกด้านในเป็นบรรยากาศของการประชุมวิชาการ Thalassaemia Expert Forum ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัด ณ โรงแรม เรเนอของส์ กรุงเทพมหานคร ส่วนภาพปกหลังในเป็นการวางพวงมาลา ของคณะกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในวันมหิดล 24 กันยายน 2558

ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และผู้สนใจร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2559 หัวข้อการประชุมปีนี้เป็นคือ เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ “Collaborative Networks: Key Factors For Success” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ในฉบับนี้มีสมาชิกส่ง e-mail คำถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด ด้วยวิธี CVS การตรวจวิธี PCR และการบริจาคเลือดของผู้ที่เป็นพาหะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้จึงอยากจะให้สมาชิกฯ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดของเนื้อหาในคอลัมน์คำถามคำตอบ นอกจากนี้สมาชิกได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปประชุมวิชาการที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ส่วนคอลัมน์ประจำที่น่าสนใจในฉบับนี้ประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 24 เรื่องไทรอยด์ฮอร์โมน คอลัมน์คุยกับหมออรุณีเล่าเรื่องผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ดูแลสุขภาพติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จได้เรียนแพทย์และรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล และคอลัมน์ของอาจารย์พิมพ์ลักษณ์ เรื่องเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์

จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ ช่วยกันส่ง e-mail มาถามข้อสงสัยซึ่งทางบรรณาธิการยินดีตอบและจะนำคำถามคำตอบดังกล่าวมาลงในจุลสารฯ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านต่อท่านอื่นๆ นอกจากนี้สมาชิกฯ สามารถเขียนเรื่องมาเล่าสู่กันฟังหรือแจ้งข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ e-mail: kittitcr@gmail.com ทางบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบ สามารถอ่านจุลสารฉบับออนไลน์ได้ที่ www.thalassaemia.or.th

ความสำเร็จของจุลสารฯ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลาเขียนบทความอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกคณะกรรมการจุลสารฯ ยังมุ่งมั่นที่จะทำจุลสารฯ ให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำจุลสารฯ

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

บรรณาธิการ